

BÁO CÁO

Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 02 ngày, ngày 16-17/12/2021. Sau 02 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Kết quả của kỳ họp đã thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện; sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện và các cơ quan, tổ chức trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND huyện, dư luận xã hội và diễn biến kỳ họp, Thường trực HĐND huyện thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp

Chủ động tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện để bàn, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp và phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI. Trên cơ sở thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Tờ trình số 67/TTr-HĐND, ngày 22/11/2021 xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo số 70/TB-TTHĐND, ngày 25/11/2021 về phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XXI;

Các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đều được các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra đảm bảo quy trình, chất lượng. Trước khi thẩm tra, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện tổ chức các hoạt động khảo sát, nắm tình hình thực tế về các nội dung có liên quan. Trong quá trình thẩm tra, các Ban đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đối chiếu với quy định hiện hành của Nhà nước và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, từ đó nêu lên được tính hợp hiến, hợp pháp, tính đúng đắn, tính thực tiễn của các nội dung do UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị trình tại Kỳ họp, một số nội dung có tính phản biện đã cung cấp được thông tin để HĐND huyện có cơ sở khi xem xét, thông qua các Nghị quyết. Kết quả các Ban HĐND huyện đã hoàn thành 28 báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện nghiên cứu, trả lời. Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND huyện đã được thực hiện đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế; trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện linh hoạt trong việc tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu đã chủ động xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri trên địa bàn, phân công đại biểu tiếp xúc cử tri theo từng nhóm nhỏ. Kết quả: Các Tổ đại biểu đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 10 điểm của 10/10 xã, thị trấn, tiếp thu 20 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND huyện đảm bảo thời gian quy định. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp chuyển UBND huyện 05 nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan;

Thường trực HĐND chủ động chuẩn bị, hoàn thiện các văn bản, báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị các điều kiện để các tổ đại biểu HĐND tổ chức tốt việc tiếp xúc với cử tri; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan hữu quan xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền;

Ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XXI và mời các cơ quan liên quan tham dự kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả tại kỳ họp

2.1 Xem xét, thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, phản ánh sát tình hình kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định rõ các nguyên nhân; qua đó đã đề ra các giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành để tháo gỡ khó khăn. Nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã bám sát chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. Các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia của Đại biểu HĐND huyện tại phiên thảo luận đã được UBND huyện tiếp thu, giải trình đầy đủ, rõ ràng;

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; các nội dung được đại biểu chất vấn đều là các vấn đề nóng, nổi cộm, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Tại kỳ họp đã có 03 lượt đại biểu tham gia chất vấn 04 vấn đề liên quan đến các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Ban QLDA các công trình; Nội vụ; Giám đốc Ban QLDA các công trình

và Trưởng các phòng đã trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình, các nội dung được đại biểu nêu ra trả lời đúng trọng tâm, trách nhiệm, nghiêm túc, không né tránh; đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới;

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm đã được các đại biểu đưa ra thảo luận, trao đổi, làm rõ tại kỳ họp. Qua thảo luận, đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND huyện xem xét quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2022;

Việc thảo luận, thông qua Nghị quyết của HĐND huyện đã bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi biểu quyết thông qua 12 nghị quyết.

2.2. Về cách thức tiến hành kỳ họp và công tác đảm bảo khác

Cách thức tiến hành kỳ họp, chương trình kỳ họp khoa học, hợp lý, phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp dân chủ, linh hoạt, thống nhất, cởi mở, bảo đảm thời gian phù hợp với từng nội dung, hướng đại biểu vào vấn đề cần thảo luận, tham gia ý kiến; kết luận các vấn đề rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan cần thực hiện sau kỳ họp;

Việc trình bày các nội dung tại kỳ họp được tóm tắt ngắn gọn, đảm bảo nội dung, yêu cầu, quy định, tiết kiệm được thời gian dành cho chất vấn, thảo luận. Các ý kiến phát biểu của đại biểu được chủ tọa kỳ họp trao đổi, xin ý kiến đại biểu, vì vậy đã tạo sự thống nhất cao khi biểu quyết thông qua Nghị quyết. Việc tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu đầy đủ, kịp thời;

Các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan đã đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các vị đại biểu dành thời gian nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến xác đáng và phù hợp với thực tiễn, đề cập vấn đề thẳng thắn, trọng tâm;

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho kỳ họp được thực hiện chu đáo; các tài liệu được đăng tải kịp thời giúp đại biểu chủ động tiếp cận và nghiên cứu; diễn biến và thông tin của kỳ họp được đăng tải đầy đủ, chính xác tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi, giám sát;

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện phun phòng, khử khuẩn khu vực tổ chức kỳ họp, đo thân nhiệt cho đại biểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống

dịch Covid-19 đảm quy định.

3. Sau kỳ họp

Thường trực HĐND đã chỉ đạo hoàn chỉnh Nghị quyết trình Chủ tịch HĐND huyện ký chứng thực, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh; triển khai thực hiện tại địa phương đảm bảo đúng thời gian quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI; các văn bản trình kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND huyện hoàn thành cơ bản đúng thời gian theo quy định, đảm bảo chất lượng;

Công tác điều hành tại kỳ họp tiếp tục đổi mới, đảm bảo đúng nguyên tắc, chủ động và linh hoạt, phát huy được trí tuệ tập thể và tạo không khí sôi nổi, dân chủ. Chủ tọa kỳ họp đã dành thời gian hợp lý cho các nội dung, đặc biệt là phần thảo luận, chất vấn; các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, chất vấn; các cơ quan, đơn vị được chất vấn trả lời, giải trình đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm và đề ra hướng khắc phục xử lý phù hợp;

Các Nghị quyết được HĐND huyện đưa ra thảo luận dân chủ; các cơ quan tham mưu tiếp thu nghiêm túc, chỉ sửa kịp thời và đại biểu biểu quyết thông qua đảm bảo đúng trình tự pháp luật. Công tác phục vụ, hậu cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của luật tổ chức chính quyền địa phương và các điều kiện về phòng chống dịch bệnh góp phần tổ chức thành công kỳ họp thứ 3.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Việc phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp chưa đồng bộ, kịp thời. Nội dung số liệu một số biểu mẫu kèm theo văn bản gửi các ban HĐND thẩm tra chưa khớp dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần;

Số lượng đại biểu HĐND huyện tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp chưa nhiều, nội dung thảo luận, chất vấn chưa bao quát toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

2. Nguyên nhân

Một số văn bản của cấp trên ban hành muộn các cơ quan tham mưu cập nhật, bổ sung không đồng bộ thống nhất; đội ngũ cán bộ, công chức một số cơ quan thiếu về số lượng, kinh nghiệm hạn chế, chưa thật sự chủ động trong việc phối hợp rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản;

Một số đại biểu HĐND huyện tham gia lần đầu, hoạt động kiêm nhiệm

chưa giành thời gian thích hợp cho việc nghiên cứu các văn bản trình tại kỳ họp; khối lượng văn bản lớn, tính tổng hợp, bao quát rộng trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIẠN TỚI

1. Thường trực HĐND huyện

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND huyện; tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo các tổ đại biểu thực hiện tốt chế độ sinh hoạt để chia sẻ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận, chất vấn tại hội trường; thực hiện chế độ giám sát theo quy định, trong đó tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri, những bất cập trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách để có cơ sở tham gia ý kiến tại các hội nghị, kỳ họp.

2. UBND huyện

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ trì tham mưu chuẩn bị kỳ họp chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, tích cực nâng cao chất lượng văn bản. Tăng cường chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy định.

3. Các ban HĐND huyện

Phối hợp chặt chẽ với UBND, các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo chất lượng, sắp xếp thời gian họp lý để nghiên cứu tài liệu của kỳ họp và tài liệu khác có liên quan để tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, làm cơ sở để các đại biểu HĐND thảo luận, quyết định tại kỳ họp; tăng cường các hoạt động khảo sát năm tình hình để làm cơ sở nhận định, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước khi thẩm tra. Trên cơ sở các hoạt động giám sát và các báo cáo thẩm tra, kiến nghị của cử tri, tiếp tục phát huy quyền chất vấn của đại biểu chuyên trách và thảo luận tại kỳ họp đảm bảo đúng quy định.

4. Các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện

Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc với cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thường xuyên nắm bắt chủ trương của Đảng, cập nhật kiến thức pháp luật của Nhà nước để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; nắm rõ các kiến nghị của cử tri đã được trả lời, làm rõ tại các kỳ họp để kịp thời giải thích, báo cáo khi có yêu cầu; tích cực theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho thường trực HĐND huyện. Nâng cao tinh thần trách nhiệm tại các kỳ họp, mạnh dạn thảo luận, chất vấn làm rõ các vấn đề gai góc phức tạp được nhân dân và xã hội quan tâm.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tích cực đổi mới công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND, các ban HĐND trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Thực hiện đăng tải các văn bản trình tại kỳ họp, văn bản của HĐND trên cổng thông tin điện tử của huyện kịp thời, khoa học để đại biểu dễ theo dõi, nghiên cứu và tham gia ý kiến.

Trên đây là Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Các tổ đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Bình Trọng